

BIỂU DƯƠNG 50 TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao biểu trưng, chúc mừng tập thể tiêu biểu.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao biểu trưng, chúc mừng cá nhân tiêu biểu.



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao biểu trưng, chúc mừng cá nhân có điểm tích lũy cao.

Tối ngày 9/8, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức chương trình "Giao lưu - tọa đàm số tay đảng viên điện tử - Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng".

bưu chính viễn thông; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố cùng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện, ứng dụng "Số tay đảng viên điện tử".

toàn Đảng bộ tỉnh. Sau 1 năm triển khai, đến nay đã có gần 80% đảng viên cài đặt ứng dụng phần mềm này, từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

quyết tâm của cấp ủy tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phần mềm "Số tay đảng viên điện tử"; kinh nghiệm vượt khó, những cách làm sáng tạo trong ứng dụng phần mềm tại các chi bộ; hiệu quả phần mềm mang lại trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; kinh nghiệm trong học tập nghị quyết và đạt số điểm tích lũy cao; giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong thời gian tới...

tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện, ứng dụng "Số tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2022.

qua; từ đó tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tính năng, hiệu quả trong quá trình sử dụng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng; từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy



Sau 1 năm triển khai thực hiện phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" có gần 80% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh khai thác, sử dụng phần mềm là kết quả rất tốt. Là cơ quan tham mưu, giúp việc triển khai thực hiện phần mềm và là cơ quan chuyên môn về tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự tiếp nhận tích cực của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương



Đảng bộ xã Vũ Ninh được Tỉnh ủy, Huyện ủy Kiến Xương chọn làm điểm triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" khởi nông thôn. Ban đầu chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn do đảng viên cao tuổi chiếm trên 50% nên ngại thay đổi, còn lúng túng trong sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và sau khi được tuyên truyền, vận động, được tập huấn, các đảng viên rất hào hứng, tiếp cận nhanh và tích cực sử dụng.

Đồng chí Phạm Đức Mến, Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông, Đảng bộ xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" là giải pháp công nghệ hữu ích để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là ở nông thôn. Chi bộ chúng tôi hiện có 37 đảng viên thì 22 đảng viên có điện thoại thông minh. Ban đầu khi triển khai tâm lý chung của đảng viên đều ngại, song nhờ Đảng ủy chỉ đạo tích cực, Ban chi ủy vào cuộc quyết liệt, các đảng viên được tập huấn nên mọi khó khăn chúng tôi đều vượt qua. Qua phần mềm, đảng viên nắm bắt nhanh, đầy đủ thông tin thời sự, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng viên miễn hoàn sinh hoạt cũng thấy được các hoạt động của chi bộ, nắm bắt được thông tin qua ứng dụng hỗ trợ giọng đọc phần tin tức.

Đồng chí Trần Xuân Thủy, Chi bộ thôn Thụy Lũng Nam, Đảng bộ xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương



Rất vinh dự cho cá nhân tôi là một trong số đảng viên có điểm tích lũy cao được mời tham gia chương trình giao lưu tọa đàm hôm nay với số điểm trên 63.000 điểm. Theo tôi, phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" là giải pháp công nghệ được áp dụng hết sức khoa học, chặt chẽ. Với tôi, mục đích, động lực công tác và phương pháp học tập là bí quyết lớn nhất để tôi đạt điểm cao. Việc khai thác phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong học tập nghị quyết vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên với thể hiện niềm đam mê nghiên cứu học tập nghị quyết để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hữu Huân, Chi bộ Hải đội 2, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh



Đại diện cho cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng Thái Bình dự chương trình giao lưu tọa đàm tôi thấy rất vinh dự và đây là niềm động viên để chúng tôi tiếp tục ứng dụng, khai thác hiệu quả phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong công tác đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua phần mềm, chúng tôi nắm bắt đầy đủ các thông tin trong nước, quốc tế, trong tỉnh; đồng thời cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về an ninh, quốc phòng, bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Thượng Hiền, Đảng bộ xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương



Tôi rất vinh dự được Tỉnh ủy biểu dương là người có điểm tích lũy cao trong học tập nghị quyết trên phần mềm "Số tay đảng viên điện tử". Tôi nghĩ việc học nghị quyết là lợi ích thiết thân, giúp tôi nâng cao trình độ lý luận chính trị. Qua phần mềm tôi được tiếp cận hệ thống các thông tin chính thống đã được thẩm định kỹ lưỡng về tinh hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đây là nguồn tư liệu quý giúp giáo viên như chúng tôi có thêm các thông tin, kiến thức phục vụ tốt công tác giảng dạy, truyền giảng kiến thức thực tế cho học sinh.

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

liên quan, nhất là dự thảo Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo và đã có báo cáo sơ bộ đánh giá tình hình. Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa quan trọng, ngoài tập trung đánh giá tình hình của tỉnh còn thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới.

tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện hiệu quả các công việc của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 32 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Ban Chỉ đạo và đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo trong đó 20 đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trùng với nội dung đã gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý theo quy định; 12 đơn còn lại là đơn mới nhưng đều không có nội dung cụ thể phân ánh việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dự luận xã hội quan tâm mà chủ

yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đạt được mục đích nên tố cáo chính người giải quyết tố cáo, khiếu nại. Ban Nội chính Tỉnh ủy đang nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý đơn theo quy định. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ hoàn chỉnh các dự thảo văn bản để trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo ký, ban hành.

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

là thực phẩm từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... và Việt Nam. Tuy nhiên, hàng hóa của Việt Nam ngày càng nhiều và sản phẩm của doanh nghiệp Thái Bình chưa có trong hệ thống nhập khẩu, phân phối của các doanh nghiệp này; nguyên nhân được cho là sản phẩm của nhiều doanh nghiệp Việt chưa có thương hiệu hoặc chưa đáp ứng được một số tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định của châu Âu cũng như Thụy Điển.

kiểm cơ hội hợp tác xuất nhập khẩu những mặt hàng thế mạnh của Thái Bình và thị trường Bắc Âu có nhu cầu cao như bánh kẹo, bún tươi, bún khô, phở khô, đồ uống, nông sản, thủy sản chế biến. Sau khi tham quan thực tế và nghe lãnh đạo hai doanh nghiệp Thụy Điển chia sẻ thông tin về quy mô, quá trình đầu tư, phát triển, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Bộ Công

Thương hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng thế mạnh, chất lượng cao của tỉnh Thái Bình cho hai kho hàng Madam Hong import - export AB và CT Food Stockholm AB nhập khẩu, phân phối tại Thụy Điển cũng như các nước khu vực Bắc Âu. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường trao đổi, nghiên cứu thị trường, thị hiếu tiêu dùng, tiêu chuẩn hàng hóa của Thụy Điển nói riêng, châu Âu nói chung để có giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất phù hợp, đáp ứng yêu cầu thị trường, quy tắc xuất xứ hàng hóa, ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu hàng hóa vào Thụy Điển trong thời gian tới.

TRAO 21 SUẤT QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

đa cam/Điôxin trong tình tiếp tục quan tâm, chăm lo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các

nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam với bột khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.